
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1  ประจำปี  ๒๕64 

วันพฤหัสบดีที ่ 28  ตุลาคม  ๒๕64  เวลา  13.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายณัฐณรงค์  สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี                       
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมศักดิ ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
2. นายสนธยา  สีหานนท์  รก.ผอ.สำนักช่าง 
3. ดร.พงษ์พิมล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
4. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
5. นายสมชาย  ไชยเดช   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
6. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
7. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
8. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
9. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
10. นายกฤษณะ จีนซื่อ   หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
11. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นางลักขณา  คันธสม   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
13. นายจริยา  พงษ์พันธุ์นา  รองผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
14. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
15. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
16. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
17. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
18. นางวชิราภรณ์ อันเสน   หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
19. นางสาวประคอง   ภูสมตา    คร ู
20. นางทัศนีย์    ศรีแก้ว     คร ู
21. นางสาวนงค์รักษ์   อันทะปัญญา  ครู   
22. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  1 ประจำปี  2564  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
ประจำปี  2564 จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
แล้ว  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 

นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี  2564  ด้วยสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  
มิถุนายน  2564  ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  
2564  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  
ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2564  
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ  วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.
2564  ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้ ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ต่อที่ประชุม เรื่องท่ี 1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๘/ว3121  
ลงวันที่ 31  สิงหาคม  ๒๕64 เรื่อง  ขอส่งแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 
2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  ตามที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.
2562 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แล้ว นั้น  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ ข้อ 21  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  จึงขอ
ส่งแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 แก้ไขครั้งที่ 
5 พ.ศ.2564  ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว  เรื่องที่ 2  ได้รับ
หนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว30 ลงวันที่ 21  ตุลาคม  
2564  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลง
แทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕64  
ในวันที่  28  ตุลาคม  2564  ผมอนุญาตครับ  เรื่องที่ 3  ได้รับการโอน (ย้าย) 
ข้าราชการครู  จำนวน 3 ราย ดังนี้   1.  นางสาวประคอง  ภูสมตา  ตำแหน่ง  
ครู  อันดับ คศ.2  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขต
หนองจอก  กรุงเทพมหานคร   มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง  
ครู  อันดับ คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  
18  ตุลาคม 2564   2.  นางทัศนีย์  ศรีแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.2     
วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสุ เหร่าทับช้ าง สำนักงานเขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ 
คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18  ตุลาคม 
2564   3.  นางสาวนงค์รักษ์  อันทะปัญญา  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.2      
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วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางสะแกนอก สำนักงานเขตธนบุรี   
กรุงเทพมหานคร   มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ 
คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18  ตุลาคม 
2564  ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564   
 เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2  ประจำปี 2564  
 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2564     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  11  
สิงหาคม  2564  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2  ประจำปี 2564   เมื่ อ วั น ที่   
27 สิงหาคม  2564  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลที่ทำ
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ประธาน
กรรมการ  นายณัฐณรงค์  สนศรี  กรรมการ  นายลิขิตร  จงสมชัย  กรรมการ  
นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  กรรมการ  และนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  กรรมการ
และเลขานุการ  เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564  สมัย
สามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2  ประจำปี 2564 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  2564    
ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจ
รายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไข
เห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลทั้ง 2 ครั้ง  กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจำนวน  16 ท่าน)  16  เสียง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  
งดออกเสียง  1 เสียง  ลากิจ  1  ท่าน  ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
- ท่านอาคม  สำราญเนตร 
- ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถามคณะผู้บริหาร กระทู้
ถามท่านแรก  ท่านอาคม  สำราญเนตร  เชิญครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ์  ใคร่ขอกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร   ดังต่อไปนี้  
1. ขอทราบรายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 26 
โครงการ รวมเป็นเงิน 15,024,108 บาท  มีโครงการอะไรบ้าง  และคาดว่าจะ
สามารถดำเนินการได้ช่วงใดของปีงบประมาณ  2.  ขอทราบการจ่ายเงินเยียวยา
การศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีจำนวนกี่ราย และมีปัญหา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับกระทู้เรื่องการก่อหนี้ผูกพันทั้ง 26 โครงการ  ขออนุญาตนำเรียนว่าในช่วง
ปีงบประมาณ 2564 เราบริหารเงินด้วยความอัตคัด   เนื่องจากรัฐบาลโอนเงินมา
ให้เราช้า  การจัดทำโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณต้องมีเงินก่อน
ถึงจะลงนามในสัญญาได้  หากเราหาผู้รับจ้างไว้และมีเงื่อนไขว่าจะทำสัญญาเมื่อมี
งบประมาณ  ดังนั้น  เราจึงต้องรองบประมาณเข้ามาซึ่งงบประมาณเข้ามาไตรมาส
สุดท้าย  เราเตรียมโครงการไว้ทั้งหมดพร้อมที่จะทำแต่เมื่องบประมาณมาล่าช้า  
ประมาณเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน  เราจึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้
รับจ้าง  การลงนามจะต้องมีสัญญาก่อน  เมื่อมีสัญญาถึงจะกันเงินได้   หาก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่เราหาผู้รับจ้างไม่ได้เงินก็จะตกไปการที่เราประกาศ
และมีผู้สนใจก็จะสามารถหาผู้รับจ้างได้ครบถ้วน  มีโครงการเดียวเท่านั้นที่ไม่มีผู้มา
ประมูล  นั่นคือ  โครงการศึกษาและออกแบบการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย   
เฟส 2  มีคนมาซื้อแบบไป 5 ราย แต่เมื่อถึงคราวประมูลไม่มีผู้เข้าประมูลมาสักคน  
ส่วนที่เหลือก็ได้ทั้งหมด  รายละเอียดขอให้ผอ.สำนักคลังเป็นผู้ตอบ  ส่วนข้อ 2  
เรื่องเงินเยียวยา  เรื่องนี้เทศบาลถูกผู้ปกครองต่อว่าเหมือนกันสำหรังเงินเยียวยา
นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขาได้แล้ว  แต่โรงเรียนเทศบาลยังไม่ได้  เราได้ชี้แจง
ว่าเราไม่ได้เป็นผู้จ่าย  สำหรับรายละเอียดและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ขออนุญาตให้ผอ.สำนักการศึกษาเป็นผู้ตอบครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักคลังครับ 
นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  ดิฉันนางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง  ขออนุญาตตอบ
กระทู้ถามท่านอาคม  สำราญเนตร  ข้อ 1. ขอทราบรายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 26 โครงการ รวมเป็นเงิน 15 ,024,108 
บาท  มีโครงการอะไรบ้าง  และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ช่วงใดของ
ปีงบประมาณ  ขอตอบว่า  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 
โครงการ  รวมเป็นเงิน 15,024,108 บาท  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียด  ดังนี้  1. ค่าซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  จำนวน  300,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
ก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ  จำนวน  
212,000 บาท  3.  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
จำนวน  44,900  บาท  4.  ค่าซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย  จำนวน  220 ,000  บาท  
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5. ค่าซ่อมแซมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 81 -9586 กาฬสินธุ์  จำนวน  
499,000 บาท  6. ค่าซื้อที่ดินเพ่ือใช้ฝังกลบขยะ  จำนวน 99 ,000 บาท  7. 
โครงการจุติสุขาวดีสร้างสุขท่ีปลายทางชีวิต จำนวน 84,000 บาท  8.  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  96 ,000 บาท  9.  
ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81-2056 กาฬสินธุ์ จำนวน 259,261 บาท  10.  
ค่าปรับปรุงรถดั้ม ทะเบียน 81-5719 กาฬสินธุ์ จำนวน 236,256 บาท 11. 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก  จำนวน 312 ,000 
บาท 12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย
แยกดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย  จำนวน 415 ,000 บาท  13. โครงการ
ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำซอยการเคหะฯ  ชุมชน ก.ส.ส. จำนวน 1 ,049,991 
บาท  14. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ 
ชุมชนดงปอ จำนวน 1,234,000 บาท 15. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ  
ถนนวิ โรจน์ รัตน์  ต่ อจากโครงการเดิมชุมชนทุ่ งศรี เมืองพัฒ นา   จำนวน 
1,074,000 บาท  16.โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำถนนส่วนราชการ
หน้าสำนักงาน ปปช. กาฬสินธุ์ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  จำนวน 3,300,000 บาท  
17. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 11 ชุมชน
หนองไชยวาน  จำนวน 205,000 บาท  18.  โครงการก่อสร้างระบบรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ข้างร้านตัดผม)  ชุมชนวัดสว่างคงคา  
จำนวน  355000 บาท  19.  โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว
ยู ซอยห้าหนุ่ม (แยกบ้านแม่ทองไส)  ชุมชนวัดสว่างพัฒนา  จำนวน 249 ,000 
บาท  20.  โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนหนองเรือ - 
หัวคู  ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา  จำนวน 577 ,000 บาท  21.  โครงการ
ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 1 (แม่พิมพา) ชุมชนซอยน้ำทิพย์  
จำนวน 205,000 บาท 22. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  จำนวน 
407,000 บาท  23. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่า
สินค้า 5  เชื่อมซอยบุบพาอุทิศ ชุมชนท่าสินค้า จำนวน 798 ,700 บาท  24. 
โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาดลำดวน 1 ชุมชนหาด
ลำดวน จำนวน 1 ,493,000 บาท 25. โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ    
ค.ส.ล.รูปตัวยู  บ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  จำนวน  680,000 บาท  26. 
โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู  หลังสำนักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  จำน วน   619 ,000 บาท  รวมงบประมาณ ทั้ งสิ้ น   จำนวน  
15,024,108  บาท 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญสำนักการศึกษาครับ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
ขออนุญาตตอบกระทู้ถามท่านอาคม  สำราญเนตร  ข้อ 2.ขอทราบการจ่ายเงิน
เยียวยาการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีจำนวนกี่ราย และมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหรือไม่  ขอตอบว่า  นักเรียนในสังกัดเทศบาลที่จะ
ได้รับเงินเยียวยาเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ,978  คน  สำนัก



-7- 
 

การศึกษาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/ผู้ปกครอง  สำเนา
สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง  เพ่ือรวบรวมส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชี  ปัญหาที่ทางสำนักงานท้องถิ่น
จังหวัดแจ้ง คือ  สมุดบัญชีไม่ตรงกัน สลับกัน บัญชีของผู้ปกครองมีปัญหา  บัญชี
ถูกปิดโดยเฉพาะบัญชีของธนาคาร ธกส.  ขณะนี้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ประสานกับผู้ปกครองโดยตรงแล้ว  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ขอให้ท่านถาม
กระทู้ถามเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3  ส่วนข้อ 2 เป็นกระทู้ถามที่ได้เคยตอบไปแล้ว 
เชิญครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้  ข้อ 1.  ผมต้องขอชมเชยและชื่อชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการ
แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้จัดแสดงบริเวณ      
วงเวียนโปงลาง  ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจและประทับใจแก่พ่ีน้องชาวเมืองกาฬสินธุ์เป็น
อย่างยิ่ง  ผมอยากทราบว่าผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำสิ่งดีๆและควรทำอย่าง
นี้  ข้อ  3.  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  ผมอยากทราบว่าผู้ใด
หรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  ทำไมถึงให้พ่อค้า แม่ค้าเข้าไปทำเพลิงขายของ
ได้อย่างสบาย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับกระทู้ ข้อ 1  ขออนุญาตตอบว่าเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการหอศิลป์  
ซึ่งเป็นบรรดาศิลปินที่ดูแลและบริหารหอศิลป์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จึงได้นำ
ผลงานของศิลปินในภาคอีสานที่เป็นเครือข่ายคณะกรรมการหอศิลป์ของเราและ
นำมาจัดแสดงโดยเทศบาลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ  เพียงแต่ภาพทั้งหมด
ศิลปินเป็นผู้นำมาเทศบาลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าซื้อภาพ  หาก
ประชาชนชื่นชมในวันสำคัญต่างๆผมจะพยายามประสานกับคณะกรรมการหอศิลป์
เพ่ือขออนุญาตนำภาพที่ศิลปินมีอยู่แล้วออกมาจัดนิทรรศการ  วัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการเราเขียนไว้มีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ 1. เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงงานกว่าสี่พันโครงการซึ่งมี
คุณูปการแก่ประชาชนคนไทยหาที่สุดมิได้ 2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้  3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินร่วมสมัยภาค
อีสาน  4.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ศิลปินท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง  กระทู้ถามข้อ 3.  สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  ตอนนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ดูแล  สมัยท่านผู้ว่าฯ  ภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ท่านเห็นว่าหากให้หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของจังหวัดเป็นตัวแทนของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  



-8- 
 

ท่านเห็นว่าจะมีปัญหาแบบนี้จึงให้มีการประชุมและมีมติมอบพื้นที่ส่วนนี้ให้เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ดูแล  แต่เวลาผ่านไปก็มีคนคัดค้านท่านผู้ว่าราชการท่านใหม่คือท่าน
ไกรสร  กองฉลาด  จึงได้ยกเลิกมติที่ให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลเราจึงไม่ได้ดูแลจึงยังเป็น
อำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บริหาร  เราเห็นว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  สกปรกเรา
พยายามติดต่อประสานงานด้วยวาจาแจ้งให้ทราบแล้วเขาก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข           
ทำหนังสือไปแจ้งให้ทราบก็ยังไม่ดำเนินการ  พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเรา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  สำหรับกระทู้ถามข้อ 1 ผมถามเพราะผมมีเหตุผล  ผมได้ดูโทรทัศน์ 
ผลงานนี้ได้เผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเขาชมเชยผลงานของเราเป็นที่น่า
ภูมิใจอย่างยิ่ง  แต่ที่ผมสอบถามเพราะทางโทรทัศน์เขาระบุว่าเป็นของจังหวัด
กาฬสินธุ์  ส่วนกระทู้ข้อ 3  ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้ง  ประชาชนเขามาขอร้องผม  
เขาคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเขาอยากไปขายของ  ผมจึงได้นำมา
สอบถามทางเทศบาลว่าเป็นความรับผิดชอบของใคร ขอบคุณครับ  

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่   
 (5.1)  ญัตติขออนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  

(สำนักการศึกษา)  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.1)  เรื่องญัตติ

ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนักการศึกษา) ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้
เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์    
โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  จำนวน 2 
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 14,950,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองน่าศึกษา เป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์และเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างทุนทางสังคมที่ดี นำไปสู่สังคม
แห่งความสุขความเจริญ โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับ



-9- 
 

การศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เด็กพิเศษได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ตามเกณฑ์มาตรฐานและศักยภาพ โดยพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับการศึกษา  ซึ่งอยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อม
ระบบสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี เพ่ือขอกู้เงินจาก
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้  1. โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุดยางสามัคคี (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด) เป็นเงิน 5,190,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน)  2.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระบบสาธารณูปโภค 
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)   
เป็นเงิน 9 ,760,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เหตุผล  1. 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1    
กุดยางสามัคคี  วงเงินงบประมาณ 5 ,190,000 บาท  เนื่องจากปัจจุบันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 มีเด็กเล็กในสังกัดประมาณ 160 คนต่อปีการศึกษา  มีอาคาร
เรียนจำนวน 1 หลัง  ซึ่งเป็นแบบอาคารขนาด  80-100 คน (ศพด.3)  ซึ่งมี
ห้องเรียนที่แออัด อาคารเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  จึงมีความต้องการ
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภค เพ่ือขยายอาคารเรียนไว้
รองรับจำนวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  2.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ วงเงิน
งบประมาณ 9,760,000 บาท เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
เป็นสถานศึกษาที่เทศบาลฯ ได้รับถ่ายโอนมากจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 (สพฐ.)  วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งอาคารเรียนมีสภาพเก่า
และชำรุด ซึ่งอันตรายกับเด็กเล็กในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 6 มีการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย มีเด็กเล็กในระดับปฐมวัยที่ต้องจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสำนักการศึกษา  ได้ดำเนินการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว  แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและ
ทั่วถึง  จึงจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       
(ก.ส.ท.) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของกระทรวงมหาดไทยมีไว้สำหรับให้เทศบาลกู้ยืม  
เพ่ือใช้ดำเนินกิจการโครงการก่อสร้างต่างๆ อันเป็นการลงทุนตามอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา 66 (6) และวรรคสอง     
แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  14       
พ.ศ.2562  บัญญัติว่าการกู้เงินเทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจาก
สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุเ์พ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุญาตต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านชญาดล  ฆารเจริญครับ 
นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  ในระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง 
ญัตติขออนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนักการศึกษา)        
ผมอยากอภิปรายเรื่องการกู้เงินดังกล่าวในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ได้ศึกษาหลักการและเหตุผลแล้วเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง
สถานศึกษา พ่ีน้องประชาชน  รวมถึงเด็กนักเรียนด้วย  แต่ในส่วนที่ได้ศึกษาทราบ
ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนมาทุกปีและมีเหตุ
เร่งด่วนอย่างไรที่ต้องกู้เงินส่วนนี้ซึ่งเป็นภาระหนี้สินต่อเนื่องให้กับเทศบาลและพ่ี
น้องประชาชนในการชำระเงินกู้เป็นเวลานานกว่าสิบปี  และช่วงนี้อยู่ระหว่างการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่รุนแรงทั่วประเทศทุกพ้ืนที่ใน
ส่วนสถานศึกษาก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และยังไม่ทราบว่าโรคดังกล่าวจะ
หมดไปเมื่อไหร่  ส่วนตัวผมเองที่มีโอกาสเข้ามารับใช้เทศบาลมาเกือบ 20 ปี  และ
มีโอกาสใช้คำนำหน้าว่าเป็นครูเทศบาล  ผมพอจะทราบถึงปัญหาความยากง่าย 
และจุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี  ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรผมเห็นใจและอยากสนับสนุนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ไม่ใช่
ว่าผมไม่อยากให้แต่อยากให้ชะลอไว้ก่อนเพราะอย่างไรท่ านก็ขอ ไว้แล้ ว          
กรมส่งเสริมฯ เขาอาจจะจัดสรรเงินมาให้ในครั้งต่อไปก็ได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สำหรับญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือ
ก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ  ผมได้ดูรายละเอียดหลักการและเหตุผลแล้วขอ
อนุญาตพูดในภาพรวม  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  กุดยางสามัคคี  ในแผนพัฒนา 5 ปี ครั้งแรก
ตั้งงบประมาณไว้ 2,850,000 บาท ปรากฏในปีงบประมาณ 2564  แต่ไม่ได้
ดำเนินการ  สำหรับปีงบประมาณ 2565 ห่างกันเพียงไม่ถึง 1 ปี  ต้องกู้เงินอีก 
5,190,000 บาท  ผมไม่ทราบว่าราคาก่อสร้างเพ่ิมขึ้นเท่าตัวเลยหรือครับ จากที่
ผมดูรายละเอียดเหตุผลการกู้เงินจะเห็นว่าสำนักการศึกษาขอรับเงินสนับสนุน
สำหรับการก่อสร้างโครงการนี้แล้วแต่ไม่ได้รับการจัดสรร  ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะ
เหตุใด  ส่วนใหญ่แล้วการก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารเอนกประสงค์สำหรับ
การศึกษา  กรมส่งเสริมจะจัดสรรมาให้โดยตลอดปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร  
ซึ่งผมไม่อาจคาดเดาได้  อาจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  โครงการก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารต่างๆทางรัฐบาลมี
นโยบายให้ชะลอและระงับไว้ก่อนเพ่ือจะได้นำงบประมาณที่เตรียมไว้ใช้สำหรับการ
แก้ไขปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดในด้านชีวิตและความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง  ท่านประธานครับ
ผมไม่เข้าใจเหมือนที่ท่านชญาดลได้กล่าวว่าจะเร่งรีบกู้เงินถึง 5 ล้านบาทเศษมาทำ
การก่อสร้างมีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นหรือครับ  ความจริงแล้วการส่งเสริม
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การศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอันดับต้นๆ  เพราะการ
ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ควรทำและควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน  การที่ เราขอกู้เงินเพ่ือทำการก่อสร้างทั้งๆที่ เรามีโอกาสขอรับเงิน
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมอยู่แล้ว ควรระงับหรือชะลอไว้ก่อนจะดีหรือไม่ ผมไม่ได้
ขัดข้องในเรื่องการกู้เงินแต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อยากให้ดูในส่วนที่เป็น
ผลกระทบทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจของพ่ีน้องประชาชน 
ประกอบกับช่วงนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนถึงแม้เราจะฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนแล้วแต่ก็
ยังมีคลัสเตอร์หลายแห่งเกิดขึ้นไม่อยากให้ลูกหลานเราไปโรงเรียน  ด้วยความ
ห่วงใยและความรักถ้าเกิดขึ้นคนหนึ่งก็ลามไปหมดทุกคนถึงไม่ติดก็ต้องกักตัวเป็น
เรื่องที่เราควรให้การดูแลเพ่ือความปลอดภัยของบุตรหลานเรา นอกจากนั้นก็จะ
เป็นภาระของเราโดยเฉพาะการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าเราจัดทำงบประมาณลดลงเกือบ 
50 ล้านบาท ไม่ทราบว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่    
ทุกคนก็ได้แต่หวังและไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น  ในฐานะที่ผมเคยเป็นบุคลากร
ทางการศึกษามาก่อนผมเห็นความสำคัญของการก่อสร้างเมื่อผมเป็นพนักงานครู   
ผมขอยกตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาล 3 ขอโรงยิม , อาคารเรียนมาแล้วแต่ลงไม่ได้
เพราะไม่มีสถานที่เราก็ต้องเอาไปไว้ที่ดงปอ ตอนนั้นผมออกไปดูมีป้ายโรงเรียน
เทศบาล 3 สาขา  ตอนนี้เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  เป็นปัญหาในเรื่องของ
สถานที่ตอนนี้โรงเรียนทุ่งศรีเมืองก็ยังมีการก่อสร้างอาคารด้านหน้าติดกับสนาม
ฟุตบอล  ไปเบียดบังสนามฟุตบอลที่คิดว่าเป็นสนามแหง่เดียวที่มีความสมบูรณ์เพ่ือ
ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับต่างๆได้แต่ตอนนี้สนามฟุตบอลจัดการ
แข่งขันได้แค่นักฟุตบอล 11 คนไม่ได้มาตรฐาน  ผมไม่ทราบว่าการก่อสร้างใน
บริเวณโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์จะก่อสร้างตรงไหนที่ท่านขอมา มีบริเวณที่
จะก่อสร้างหรือไม่  ถ้ามีที่สร้างทำไมที่สร้างอยู่ตอนนี้ต้องเบียดบังสนามฟุตบอล  
ผมเคยยื่นกระทู้มาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจน  ผมทราบว่าผู้บริหารหลาย
ท่านก็เข้าใจอยากจะรักษาสนามฟุตบอลแห่งนี้ไว้เพราะการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ เช่น กีฬากลุ่ม พระยาชัยสุนทรคัฟ ก็ใช้สถานที่ตรงนี้ได้แต่ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้
เพราะจัดการแข่งขันได้ไม่ครบ 11 คน  ได้แค่ 9 คน  และที่ขอมาใหม่ของโรงเรียน
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ไม่ทราบว่าจะก่อสร้างตรงไหน  ส่วนรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  ความจริงแล้วศูนย์แห่งนี้เรา
ได้รับการถ่ายโอนมาถ้าดูในแผน 5 ปี ไม่มีปรากฏ แต่ปรากฎในฉบับทบทวน
เพ่ิมเติม งบประมาณ 9,760,000 บาท งบประมาณเพ่ิมขึ้นไม่ทราบว่ามีการ
ก่อสร้างลักษณะของงาน หรือรูปแบบต่างๆเพ่ิมขึ้นหรือไม่ เช่น โรงเรียนเทศบาล 6 
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เราก็ยังสร้างไม่เสร็จ แต่ที่ขอกู้มานี้ไม่ทราบว่าจะเร่งรัด
ก่อสร้างถึงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไร  เพราะฉะนั้นการกู้เงินครั้งที่แล้วและครั้งนี้รวม 
3 โครงการ  โครงการแรกกู้เงินย้ายศูนย์เครื่องจักรกล สำนักสาธารณสุข จำนวน 
37 ล้านบาทเศษ และอีก 2 โครงการ 14 ล้านบาท  รวมทั้งหมดเกือบ 52 ล้าน
บาทเศษ  กู้ในช่วงยังไม่สิ้นปีงบประมาณ  ผมสนับสนุนเข้าใจในความต้องการแต่
เราชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
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นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ทั้งสองเรื่องนี้เมื่อก่อนสมัยที่ 2 ผมยังจำได้ผมเคยเป็นกรรมการ
สถานศึกษาที่ศูนย์เด็กเล็กกุดยางสามัคคี  ผมได้เห็นสภาพสถานที่คับแคบมาก และ
เห็นพ่ีน้องประชาชนส่งลูกหลานเข้าเรียนจำนวนมาก ผมพูดความจริง ประชาชน
โทรมาฝากลูกหลานกับผมจำนวนมาก แต่ผมโทรไปหาหัวหน้าศูนย์  ท่านก็บอกว่า
ทางเทศบาลรับนักเรียนจำนวนจำกัด ไม่เกิน 200 คน  เพราะเขามีความจำเป็น  
ผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ในสมัยท่านนายกภิญโญ รัตนศาสตร์  ผมว่าควรจะขยาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคี  เพราะได้ผลมากประชาชนเขาพอใจเป็นอย่าง
มากจะได้มีที่ไปฝากลูกหลานเลี้ยงเพ่ือจะได้มีเวลาทำมาหากินอย่างเต็มที่  ผมก็มา
ขอในสภาแต่ก็ไม่ได้  ผมอยากให้ขยายเกือบ 10 กว่าปีแล้ว ผมเห็นสภาพแล้วเด็ก
ในห้องเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ก็ต้องเรียนร่วมกัน เราต้องแยกชั้นแต่ครูเขา
บอกว่าไม่มีพ้ืนที่ผมจึงได้เสนอในที่ประชุมสภา ผมไม่คัดค้านเรื่องนี้เพราะถือว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจุดขายของเทศบาลเราเลยก็ว่าได้  ประชาชนในชุมชนเขาก็
อยากมาเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเรา เขาไม่ได้ไปเรียนที่อ่ืนเป็นที่น่าภูมิใจ 
ส่วนเรื่องโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ผมดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วไม่ได้ติดใจ
อะไรไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้แตกต่างอะไรมากนักเป็นเรื่องธรรมดา
เหมือนกับโครงการอ่ืนๆ  แต่ที่ผมต้องการทราบ คือประโยชน์ ความสำคัญ ความ
จำเป็น ความเหมาะสมและความต้องการของพ่ีน้องประชาชนว่าคุ้มค่าหรือไม่  กับ
งบประมาณที่เราได้ใช้ บุคลากรเพียงพอหรือไม่   ผมเห็นใจเพราะโรงเรียนนี้เริ่ม
จากศูนย์ การเริ่มใหม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ผมยินดี
ให้การสนับสนุน  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
เมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุดยาง
สามัคคี เป็นเงิน 5,190,000 บาท  2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เป็นเงิน 
9,760,000 บาท เหตุผลที่ฟังท่านสมาชิกได้อภิปรายทั้งประเด็นที่เห็นชอบและ
ไม่เห็นชอบ ผมมีความคิดเห็นเหมือนท่านสิทธิภรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมเห็นว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์แรกที่เทศบาลได้รับความนิยมจากพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฝากลูกหลานให้เข้าไปศึกษาต่อมาเทศบาลได้ดำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2 ดงปอ เพ่ือแบ่งเบาภาระการรับนักเรียนและ
การสอนนักเรียนของประชาชนที่เรียนฝั่งทางเขต 3 ส่วนมากจะข้ามไปเรียนที่    
กุดยางสามัคคี  ปัจจุบันมีนักเรียนมากพอสมควรผมเห็นด้วยในโครงการที่ 1 ส่วน
การโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ผม
เห็นว่าเมื่อก่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหารหรือ
แม้แต่ชุมชนเองด้วยซ้ำ  การก่อสร้างต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและการกู้เงิน
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ในครั้ งนี้ เรากู้ เงิน เพ่ือก่อสร้างศูนย์ พัฒน าเด็กเล็ก พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์แน่นอน  โดยเฉพาะพ่ีน้องชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองหรือชุมชนสงเปลือย
และชุมชนอ่ืนๆที่ใกล้เคียง ถ้ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการ
ดูแลเด็กนักเรียน  พ่ีน้องประชาชนมีความอุ่นใจมากขึ้น ในส่วนของเงินกู้เห็นท่าน
นพดล ขออนุญาตเอ่ยนามว่าคณะผู้บริหารได้ยื่นขอกู้มาทั้งหมด 1 รายการและ
กำลังเสนอในวันนี้อีก 2 รายการ เป็นจำนวน 52 ล้านบาท  ผมจึงมีความคิดเห็น
ว่า ในปี 2565 เทศบัญญัติงบประมาณเราหนี้ที่ชำระแล้วเสร็จ มี 2 รายการ 
รายการที่ 1 เรามีหนี้ทั้งหมด 23 ล้านบาท สัญญาที่ 2 จำนวน 4 ,950,000 
บาท  รวม 2 สัญญาที่เราจะชำระหนี้แล้วเสร็จประมาณ 28 ล้านบาท ในปี 2564 
เราชำระหนี้โครงการรถดูดโคลนงวดสุดท้ายวงเงินประมาณ 17 ล้านบาท สรุปแล้ว 
ในปี 2565 เราจะชำระหนี้แล้วเสร็จ 45 ล้านบาท รวม 3 รายการ ถ้าย้อนไปอีก 
ปี 2562 เราชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพ่ือการพัฒนางวดสุดท้าย ผมไม่รู้
ยอดว่าเรากู้มาเท่าไหร่ปี 2560 เราชำระหนี้ ก.ส.ท. กองทุนพัฒนาเมืองในงวด
สุดท้ายเช่นกันสรุปแล้ว 5 รายการที่ เราชำระแล้วเสร็จที่ผมมีตัวเลข 3  รายการ
ประมาณ 45 ล้านบาท อีก 2 รายการที่ไม่รู้ตัวเลขก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 10 ล้านบาท 
รวมชำระหนี้ไปแล้ว 55 ล้านบาท  สมมุติว่าคณะผู้บริหารจะกู้เงินใหม่ในวงเงิน 
52 ล้านบาทรวม 3 รายการผมก็ว่าเป็นความชอบธรรมที่คณะผู้บริหารจะขอกู้เงิน
จากสภาแห่งนี้เพราะท่านได้ชำระหนี้เสร็จไปแล้วจำนวน 55 ล้านบาท ท่านไม่ได้
ก่อหนี้ใหม่เป็นสิทธิชอบธรรมที่ท่านจะกู้ใหม่เพราะอย่างน้อยไม่กระทบฐานะ
การเงินการคลังของเทศบาลแน่นอน  เพราะทุกปีเราตั้งงบประมาณเพ่ือชำระหนี้
อยู่แล้วถ้าเราชำระหนี้แล้วเสร็จ 2 โครงการเราจะเหลือหนี้สุทธิทั้งหมดแค่ 3 
โครงการ  ในปี 2566 ถ้าเราไม่กู้อะไรอีกเลยคือสัญญาเงินกู้  ลงวันที่ 4 กันยายน 
2565 กู้จาก ก.ส.ท. เพ่ือดำเนินโครงการ 3 โครงการ ชำระหนี้งวดที่ 6 วงเงินกู้ 
20 ล้านบาท ปัจจุบันกำหนดชำระ 10 งวด เหลืออีก 4 งวดเราจะหมดหนี้ และ
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จำนวนเงินกู้ 6 ล้านบาท เราชำระหนี้ไป
แล้ว 1 งวด สิ้นสุดปี 2572 และสัญญาเงินกู้ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กำหนด
ชำระ 14 งวด ชำระงวดแรกแต่จำนวนเงินหนี้ 3,600,000 บาท  รวมหนี้ที่มีอยู่
ในตอนนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท   ผมจึงเห็นชอบที่จะให้คณะผู้บริหารกู้
เงินในญัตตินี้ ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 และ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนเทศบาล 6  
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  เป็นเงินทั้งสิ้น 14 ,950,000 บาท  สำหรับศูนย์ 1 มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งตามที่ผมได้เข้าไปดูและสอบถามแล้วมีนักเรียนจำนวนมาก  
ไม่มีสถานที่ให้เด็กนักเรียนวิ่งเล่นหรือเวลานอนก็ลำบาก  ผมเห็นดีด้วยเพราะพ้ืนที่
แออัด  ผมยินดีด้วยที่ เราจะได้สร้างประโยชน์ ให้กับพ่ีน้องเทศบาลของเรา  
โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียน



-14- 
 

เทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  เป็นเงิน 9,760,000 บาท  รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 14,950,000 บาท  จะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนหรือไม่
ผมก็ไม่ทราบ ตอนนี้โรงเรียนเทศบาล 6  กำลังก่อสร้างอาคารอยู่  ในการขอกู้เงิน
ครั้งนี้ไม่ทราบว่าจะก่อสร้างตรงไหน  การก่อสร้างอาคารเรียนที่ผ่านมาไม่รู้ไปสร้าง
อย่างไรถึงสร้างทับสนามฟุตบอล  แทนที่จะมีสนามฟุตบอลในโรงเรียนเขตเทศบาล
เมืองของเราเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถสร้างสนามฟุตบอลเป็นของเทศบาลได้  ผมไม่
ทราบว่าการขอกู้เงินในครั้งนี้จะกระทบกระเทือนสถานะทางการเงินของเราหรือไม่  
ผมขอให้ท่านประธานพิจารณาโรงเรียนเทศบาล 6 ก่อสร้างอยู่และขอเพ่ิมอีก  ผม
ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ด้วย  
โต๊ะทำงาน เก้าอ้ีก็ขอให้ช่วยลงไปดูด้วย  ผมไปดูและได้รับคำร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ตรงนั้น  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านอภิชัย  น้ำจันทร์ครับ 
นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 และ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนเทศบาล 6  
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  เป็นเงินทั้งสิ้น 14 ,950 ,000 บาท  เท่าที่ได้ฟังท่าน
สมาชิกอภิปรายส่วนตัวผมแล้วสำหรับญัตตินี้ผมสนับสนุนคณะผู้บริหารอย่างเต็มที่  
ทางเทศบาลโดยคณะผู้บริหารชุดนี้คำนึงถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของ
เทศบาลตั้งแต่สมัยเข้ามาแรกๆ  ทุกวันนี้สถานะการเงินของเราเป็นที่ยอมรับใน
องค์การเทศบาลในส่วนโรงเรียนเทศบาล 6  พ่ีน้องประชาชนเห็นดีด้วยที่เทศบาล
ได้รับถ่ายโอนมา  เมื่อก่อนโรงเรียนอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
การพัฒนาเป็นที่ยากลำบากไม่ค่อยมีนักเรียนแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนไม่ถึง 
100 คน  สิ่งที่เพ่ิมมาเราจะจัดสร้างโรงเรียนสอนเด็กพิเศษที่จะดึงดูดให้พ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกล ทางเทศบาลอยากได้
โรงเรียนแห่งนี้มานานแล้ว  เมื่อเราได้รับถ่ายโอนมาสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก่อสร้าง
และปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองหรือผู้ปกครองในเขตเทศบาล  เมื่อก่อนมี
โรงเรียนเอกชนที่ผู้ปกครองสามารถแบ่งเบาภาระของตนเองได้  แต่ทุกวันนี้รายได้
ผู้ปกครองลดลงโรงเรียนเทศบาล 6 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เราพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนระดับประถมอ่ืนๆที่อยู่ในเขต
เทศบาลของเรา  เงินกู้จำนวน 15 ล้านกว่าบาทไม่ถือว่าเป็นภาระ  ที่ผ่านมาเรามี
หนี้จริง  การทำงานคือการลงทุนเราต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะให้
เรารอตอนนี้ผมขอถามท่านสมาชิกว่าถ้าเราซื้อบ้านดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท  กับให้
ท่านรออีก 2 ปี  ดอกเบี้ยเพ่ิมเป็นร้อยละ 5 บาท  ท่านจะเลือกเอาอันไหน  ถึงแม้
วันนี้มติจะผ่านก็ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปผมถึงอยากให้ท่านสมาชิกที่
อภิปรายได้ทบทวนว่าการกู้เงินลงทุนเพ่ือการศึกษาไม่ได้เป็นภาระให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ท่านสมาชิกบางท่านก็เคยเป็นพนักงาน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ท่านคงทราบดีว่าการบริหารงานเป็นอย่างไร  ผมขอให้
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ท่านสนับสนุนโครงการนี้การลงทุนเพ่ือการศึกษาสำหรับลูกหลานในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้ปกครอง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสุโรจน์  แสงโสภาพรรณครับ 
นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขอชื่อชมคณะผู้บริหารโดยการนำของท่านนายกที่กล้ากู้เงินมา
ลงทุนแบบนี้ ไม่เหมือนการนำเงินไปทำท่อระบายน้ำ  ถนน  ชาวบ้านจะชอบ  แต่กู้
เงินไปทำสิ่งนี้กี่ปีท่านจะได้เห็นผลงานของผู้บริหาร  ถ้าเป็นพ่อค้าการกู้เงินไปลงทุน
ทำแบบนี้เขาไม่ทำกันครับ เขาเอาไปซื้อของมาขายจะดีกว่า  ผมขอชื่นชมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  กุดยางสามัคคีที่ขอกู้เพราะมีความจำเป็นเพราะพ้ืนที่แออัดเกินที่
เขากำหนดไว้เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น  ส่วนโรงเรียนเทศบาล 6  ก็ต้อง
ทำใหม่  จะมีใครกล้าขึ้นไปทำการเรียนการสอน  ถ้าท่านมีลูกหลานท่านจะกล้าพา
ไปสมัครเรียนที่นั่นหรือไม่  ถ้าท่านเป็นผู้บริหารมีหัวพัฒนาท่านต้องรีบพัฒนา
ปรับปรุง  สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง  ท่านอภิชัย      
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้กล่าวไว้ว่าช่วงนี้วิกฤติโควิด-19  รายได้ของผู้ปกครอง
ลดลง  ทางเลือกของผู้ปกครองที่จะส่งลูกไปเรียนได้คือโรงเรียนของเทศบาล  ซึ่งจะ
ช่วยค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี  เรื่องวิกฤติโควิด -19 ผมก็กังวลแต่
ต้องแก้ไขกันไป  เป็นปัญหาระดับโลกระบาดไม่รู้กี่รอบไม่ได้เป็นที่ จ.กาฬสินธุ์ 
จังหวัดเดียว  ขอให้ทุกท่านเปิดใจและสนับสนุน  การนำเงินมาสร้างโรงเรียนเป็น
งบลงทุน  ของไม่ได้หายไปไหน  เราต้องกู้เงินจำนวนมากเพราะต้องสร้างทีละ
โรงเรียน  เราจะสร้างห้องเรียนทีละห้องไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวน
มากเราต้องลงทุน  ผมขอสนับสนุนในญัตตินี้อย่างเต็มที่  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  เมื่อไม่มี ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกที่อภิปรายให้การสนับสนุน  ความจริงแล้วหลังจากที่ท่านสมาชิกอภิปราย  
ผมอยากเชิญชวนท่านสมาชิกทั้งหลายร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษาให้กับลูกหลานของ
เรา  การลงทุนเพ่ือการศึกษาก็เหมือนกับการทำบุญให้กับเยาวชนของเรา  ช้าไป 1 
ปี ลูกหลานและพ่ีน้องประชาชนก็ต้องเดือนร้อนไปอีก 1 ปี  หาที่ฝากลูกหลาน
ไม่ได้  ถ้าเป็นเอกชนก็ตองใช้เงินจำนวนมาก  ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี  โรงเรียน
เทศบาล 1 คับแคบ  โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 2 อยู่ในวัดพ้ืนที่ก็คับ
แคบ  เรามีโอกาสดีที่ได้รับถ่ายโอนโรงเรียนเทศบาล 6  ผมติดต่อขอโรงเรียนมาอยู่
ในสังกัดเกือบ 10 ปี  รอโอกาสที่จะได้รับมาพัฒนาตั้งแต่ปี 2549  จนถึงปี 
2561 ถึงได้รับถ่ายโอน  สรุปคำอภิปรายของสมาชิกแต่ละท่าน  ประเด็นแรกท่าน
ทั้งหลายก็บอกว่าชอบ  ไม่ขัดข้องแต่รอก่อนได้หรือไม่  ผมขอตอบเลยว่ารอไม่ได้ช้า
ไป 1 ปี ประชาชนก็เดือดร้อนไปอีก 1 ปี  ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีจึงจำเป็นที่จะต้องทำ  
บางท่านก็บอกว่าราคาสูงขึ้นตอนอยู่ในแผนปีที่แล้วงบประมาณ 2 ล้านกว่าบาท  
ตอนนี้ทำไมถึง 5 ล้านกว่าบาท  ขอให้ท่านดูให้ดีในเอกสารอาคารเรียนแบบ
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มาตรฐานที่เราปรับปรุงจะเป็นมาเฉพาะตัวอาคารขออย่างอ่ืนไม่ได้  หากท่านดูใน 
ปร.4 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 6 อาคารเรียนขนาด 81 - 100 
คน  เป็นแบบมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศทำเหมือนกันหมด  
ราคา 2,347,776 บาท  แต่แบบมาตรฐานนี้ไปทำท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุดยาง
สามัคคีไม่ได้เพราะพ้ืนที่มีจำกัด  ดังนั้น แบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เป็น
มาตรฐานของกรมฯเราจึงเอาไปลงที่โรงเรียนเทศบาล 6 ได้  งบประมาณโรงเรียน
เทศบาล 6 ที่ได้ 9 ล้านกว่าบาท  จะมีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะเราขอ
อาคารเรียนและสาธารณูปโภค  ถนนคอนกรีต  ท่อระบายน้ำ  รั้งแบบโปร่ง  รั้วทึบ  
อาคารทางเดินมีหลังคาคลุม  เสาธง  ป้ายโรงเรียน  ประตูเหล็ก  ทางเข้า - ออก  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 มีการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ห้องเรียน  จำนวน 
3,100,000 บาท มีเฉพาะอาคารเรียนได้หรือครับ  ผู้ปกครองเอาลูกหลานไปส่งก็
ต้องมีรั้ว  กำแพง  ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ  เพราะฉะนั้นอาคารเรียนและ
ระบบสาธารณูปโภคจึงมีความจำเป็น  หากถามว่ารอได้ไหมผมขอตอบท่านว่ารอ
ไม่ได้หากรอเด็กนักเรียนจะเรียนหนังสือล่าช้าไป 1 ปี และวิธีการงบประมาณก็ไป
ขอกรมไม่ได้เพราะตอนนี้ เทศบาลเมืองของเราได้รับงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณ  กรมปฏิเสธตอนแรกผมคิดว่าส่วนอ่ืนได้จากสำนักงบประมาณแต่
โรงเรียนทางกรมน่าจะส่งเสริม  ผมขอไปตลอดทุกปีได้มาครั้งสุดท้ายเพ่ือนำมา
พัฒนาโรงเรียนเทศบาล 6 ได้อาคารอนุบาล 1 หลัง  โรงอาหาร 1 ห้อง ห้องน้ำ
ห้องส้วมชาย 1 ห้อง  ห้องน้ำห้องส้วมหญิง 1 ห้อง  ทั้งหมดเป็นความจำเป็นและ
เป็นองค์ประกอบสำคัญของโรงเรียน  งบประมาณ 9 - 10 ล้านบาท ถ้าเราจะขอ
ในปี 2565 คงไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่มีเงิน  ของบประมาณได้เพียง 9 ล้านบาท  
เราจึงของบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนแอสฟัลติกถนนถีนานนท์  ระยะทาง 4 
กิโลเมตร  แต่ได้แค่ 400  เมตร  นี่คือการคำนวนของสำนักงบประมาณว่าคุณจะ
ได้เงินเท่าไหร่  ผมจึงประสานไปที่กรมว่าอาคารเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โรงเรียนไม่เคยได้กู้เงินเลย  ทางกรมก็ปฏิเสธเพราะเราไปเอาจากสำนักงบประมาณ
แล้วจึงขอไม่ได้  เหตุผลที่ว่ารอก่อนได้หรือไม่ท่านจะให้รออะไรเพราะทางกรมเขา
ไม่ให้งบประมาณเราต้องช่วยตัวเอง  สำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องราคาไม่ตรงกัน  ผม
ได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นแบบมาตรฐานตรงกันแต่ถ้าเป็นแบบที่เราออกแบบเอง
เพ่ือให้เข้ากับลักษณะของพ้ืนที่คุณไปขอที่กรมเขาก็ไม่ให้เพราะเขาให้ตามแบบ
มาตรฐานและเขาให้เพียงแค่อาคาร  ป้ายโรงเรียน  รั้วเราต้องมาทำเอง  ประเด็นที่ 
3  ท่านบอกว่าเรากู้เงินไปแล้ว 37 ล้านบาท  จริงแต่ในการกู้เงินคณะผู้บริหารชุด
นี้ไม่ได้มองว่าเรากู้ไปเท่าไหร่  เรามีสิทธิกู้ได้เท่าไหร่เราก็ต้องดูว่ าเรามีกำลังส่ง
เท่าไหร่  แต่ละปีเราหาเงินไปผ่อนชำระ  เมื่อผ่อนชำระเสร็จก็ต้องไม่กระทบกับ
งบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  พ่ีน้องประชาชนเคยได้สาธารณูปโภคพ้ืนฐานปีหนึ่ง
ประมาณ  10 - 20 ล้านบาท ก็ได้เหมือนเดิมไม่กระทบ  นั่นคือเหตุผลที่เรา
พิจารณา  ผมจึงให้กองยุทธศาตร์ฯ  ประเมินเขาบอกว่าเราสามารถกู้เงินได้  ยอด
เก่าและยอดในวันนี้การผ่อนชำระรวมกันแต่ละปีไม่เกิน 10 ล้านบาท   ผมไปดูว่า
เราเคยส่งเกิน 10 ล้านบาทหรือไม่ก็มีในปี 2554 ที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่  
จ่ายเงินกู้ 12 ล้านบาท  และปีต่อมาอีก 13 ล้านบาท  ผมไม่ได้เป็นนายกฯในปี 
2552 - 2553 ใครที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลในสมัยนั้นคงจำได้ว่ามีการยกมือ



-17- 
 

สนับสนุนให้ผู้บริหารในยุคนั้นกู้อะไรบ้าง  หากท่านลืมผมจะทบทวนให้การกู้เงินมี
ดังนี้ 1. กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำนวน 11,000,000 บาท  2. กู้เงินส่งเสริม
กิ จ การ เทศบ าล เพ่ื อท ำสาธารณู ป โภค พ้ื น ฐาน  3 1  โครงการ  จำนวน  
23,097,000 บาท  ปี 2553 กู้เงินสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 11 โครงการ จำนวน 
4,958 ,000 บาท  กู้เงินซื้อรถดูดโคลน  จำนวน 17 ,000,000 บาท  เงิน
ทั้งหมดที่กู้ในปี 2552 - 2553 ครบกำหนด 10 ปีในการจ่ายเงิน   ปีนี้คือปี 
2564 จะจ่ายครบทั้งหมด  หนี้ที่กู้ตอนนั้นรวมทั้งสิ้น 56,857,136 บาท  หากมี
ภาระหนี้ 56 ล้านบาท แล้วจ่ายหมดในปี 2562 - 2563  ปีนี้ปี 2564 เกิดโรค
ระบาดโควิด-19 เขาให้จ่ายดอกเบี้ยเงินต้นยังไม่ให้จ่ายเราจึงไปจ่ายเงินต้นในปี 
2565  เพราะฉะนั้นไม่เกินปี 2565 งบที่กู้ในปี 2552 - 2553 ก็จะหมด  เมื่อ
หมดแล้วคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันขอกู้บ้างจะได้ไหม  เราขอกู้เพ่ือลงทุนทาง
การศึกษาให้กับลูกหลาน  ผมกู้ 37 ล้านบาทเพ่ือก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลและกู้
อีก 15 ล้านบาท รวมแล้วประมาณ 52,000,000 บาท หากพูดถึงความชอบธรรม
ผมจะขอกู้อีก 3 - 4 ล้านบาทที่เหลือในครั้งต่อไป  การกู้แบบนี้ไม่กระทบต่อการ
ชำระหนี้และงบประมาณทั้งหมดที่นำมาใช้จ่ายเพราะเราเคยจ่ายมากกว่านี้  นี่คือ
เหตุผลและได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ที่สอนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกที่เอา
งบการเงินของเทศบาลและเรื่องการกู้เงินของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปศึกษา  ท่าน
บอกว่ามีวินัยการเงินการคลังดีมาก  หมดถึงกู้   เมื่อกู้ก็ เอามาทำตลาดให้มี
ผลตอบแทนหรือไม่ก็กู้เพ่ือเอามาลงทุนทางการศึกษา  เรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ผมไม่เคยกู้เงินมาทำถนนและท่อระบายน้ำเลย เนื่องจากเราจะรอของบประมาณ
จากสำนักงบประมาณในแต่ละปี  ชาวบ้านเราก็แก้ไขปัญหาให้ทุกปี  หรือหากมี
ส่วนราชการอ่ืนทำให้เราได้ก็ไปขอเขา  เช่น  ทำท่อระบายน้ำ  ขุดเจาะทั้งเมือง  
งบประมาณ 200 กว่าล้านบาทเราจะไปเอาที่ ไหนแต่เราก็ประสานขอรับ
งบประมาณจากกรมโยธาธิการมาได้  แนวป้องกันตลิ่งพังในแต่ละปีใช้งบประมาณ 
50 - 90 ล้านบาท  ก็ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ  สวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลางเราจะได้งบประมาณจากปี 2566 - 2570 มาพัฒนาปีละ 100 ล้าน
บาท  เราไม่ได้กู้รวมถึงการก่อสร้างพุทธมณฑลเราก็ไม่ได้กู้  อาคารธรรมะศาลา    
ลู่วิ่งในแก่งดอนกลางเราก็ไม่ได้กู้นี่คือโครงสร้างพ้ืนฐาน  แต่โรงเรียนไม่สามารถท่ีจะ
ไปเอาจากที่ไหนได้  หากรอก็ต้องรอในปี 2566  แต่เมื่อได้โรงเรียนมาเราก็ไม่ได้
อย่างอ่ืนเพราะมีข้อจำกัดเมื่อคำนวนพ้ืนที่ ประชากรและรายได้ของท้องถิ่นแต่ละ
แห่งจะเข้าสู่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 16 
ล้านบาท  แต่ไม่เกิน 18 ล้านบาท  พอเวลาที่ผมจะเอาเงิน 18 ล้านบาท  แต่
รัฐบาลไม่มีงบประมาณให้ถูกตัดหมด  ผมก็ประสานไปขอจนได้งบประมาณมา 
9,900,000 บาท  ต้องยกผลประโยชน์ให้กับ ผอ.กองยุทธศาสตร์  การจัดสรร
เงินของรัฐบาลมีมาอย่างนี้  งบประมาณของจังหวัดกาฬสินธุ์เคยได้ปีหนึ่ง 300 
กว่าล้านบาท  ปี  2565  ได้เพียง 72 ล้ านบาท  ผมประสานกับท่านสภา
ผู้แทนราษฎร  หน่วยรับงบประมาณโดยตรงจะต้องไปชี้แจงกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเมื่อชี้แจงเสร็จต้องไปชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภา  ผมก็บอกว่างบประมาณได้
น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคำตอบของกรรมาธิการงบประมาณทั้ง 2  สภาบอก
ว่าน้อยหมดทุกที่เพราะเก็บภาษีไม่ได้  ตอนแรกเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเทศบาลไป



-18- 
 

ขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณผมให้ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  เรียบ
เรียงความต้องการของเราเสนอไปประมาณ 980 ล้านกว่าบาท สิ่งที่เราอยากทำ
แต่ไม่มีเงินส่งเรื่องเข้าไปในสำนักงบประมาณว่าเขาจะอุดหนุนให้เราเท่าไหร่  
คำตอบของเขาคือเมื่อพิจารณาขนาดของเทศบาลจำนวนประชากร  พ้ืนที่ และ
รายได้คุณจะได้งบประมาณไม่เกิน 16 - 18 ล้านบาท  แต่เราไปขอร้องเขาจน
ได้มา 19 ล้านบาท  หากอยากได้มากกว่านั้นต้องหาเงินไปสมทบ  การสมทบก็
ต้องมีเงื่อนไข  เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงกู้ เท่านี้  ประเด็นที่ 4 เรื่องสนาม
ฟุตบอลหายไป  โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กระดับอนุบาล - ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6  สนามใหญ่คงวิ่งไม่ถึง  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ เป็น
ของเทศบาลดูแล  โรงเรียนเทศบาลทุกโรงสามารถใช้ได้  ฟุตบอล 11 คน เขาไม่
นิยมจัดการแข่งขันแล้วเพราะสนามกว้างเด็กวิ่งไม่ไหวจึงได้ย่อส่วนลงมาตามขนาด
และความเหมาะสมกับพ้ืนที่  โรงเรียนเทศบาล 1 แต่ก่อนก็เป็นสนาม  ตอนนี้เตะ
ฟุตบอลไม่ได้  เพราะประชาชนนิยมส่งลูกหลานเข้ามาเรียนจำนวนมาก  เราจึงต้อง
เพ่ิมอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ที่เรากำลังก่อสร้างอยู่คืออาคารอนุบาล  
และที่ จะก่อสร้างใหม่คืออาคารศูนย์ เด็ก เล็ก  และอาคารนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ก็จะต้องเป็นคิวต่อไปที่เราจะทำ  หากขอรับงบประมาณ
ไม่ได้ก็ต้องขอกู้  ปี 2566 จะชำระเงินกู้ครบอีก 2 โครงการ 20 กว่าล้านบาท  
ผมมาเป็นผู้บริหารในปี 2556  ผมขอกู้มาสร้างศูนย์เครื่องจักรกลให้สำนักช่างและ
ซื้อรถขยะให้สำนักสาธารณสุข  ปี 2556 มีงบ 20 ล้านบาท  ขอกู้ได้ไม่ได้สร้าง
ภาระเพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อปี  เขาลดดอกเบี้ยให้เพราะ
สถานการณ์ covid-19 ท่านจะรอให้ดอกเบี้ยราคา 5-6 บาทแล้วค่อยไปกู้หรือ
ครับ  เขาให้กู้เฉพาะสมาชิกซึ่งเป็นเทศบาลและมีเงินฝากเรามี เงินฝาก 17 ล้าน
บาท  เรากู้ได้ 170 ล้านบาท แต่เราไม่กู้รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าที่ค้างอยู่ก็ไม่ถึง 
100 ล้านบาท  การจะขอครูเพ่ิมก็ต้องมีนักเรียนก่อน  แต่หากอาคารชำรุดทรุด
โทรมประชาชนเขาก็ไม่อยากเอาลูกหลานมาเรียน  ลูกท่านก็คงไม่เอามาแต่หาก
อาคารมีความปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดป้องกันโจรที่จะเข้ามาหลอกล่อเด็กดูแล้ว
ปลอดภัยไม่มีอันตรายจากการจราจร  รถเข้าไปส่งในโรงเรียนออกในทางที่
เหมาะสม ผมคิดเอาไว้อย่างนี้สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จะเข้าทางเดียวด้านทิศ
ตะวันตกส่วนประตูด้านทิศตะวันออกก็เอาอาคารมากั้นปิด จะทำให้ออกทางซอย
หำชัยและจะขยายถนนซอยหำชัยให้กว้างขึ้นโดยเสียสละพ้ืนที่ของโรงเรียนมาทำ
ถนนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนเอารถมาจอดส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนแล้วออกไป    
คนที่เข้าทางทิศตะวันตกก็ออกทางทิศตะวันออกและมีประตูอีกด้านหนึ่งทางซอย
อภัยลูกหลานซอยอภัยก็เอามาเรียนได้  สะดวกสบายปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มี  ทำไม
โรงเรียนเทศบาล 4 นักเรียนถึงน้อยลง  เขาต้องข้ามถนนเสี่ยงภัยถึงจะเข้ามาใน
โรงเรียนได้  เมื่อเข้ามาในโรงเรียนก็ไม่มีรั้วเพราะอยู่ในวัด ใครก็เข้า - ออกได้        
ที่ท่านพูดว่าโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นโรงเรียนสาขา ใช่ครับนั่นคือระเบียบของกรม
ถ้าจะทำโรงเรียนอนุบาลจะต้องมีจำนวนนักเรียนก่อนถึงจะสร้างใหม่ได้เป็น
นักเรียนโรงเรียนสาขาดงปอมีจำนวนนักเรียนประมาณ 100 คน  ผมจึงได้ขอเปิด
เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ส่วนศูนย์เด็กเล็กสร้างอาคารแล้วรับนักเรียนได้เลย
เพราะเขาให้ความสำคัญ  เรื่องกรมอนุมัติครูตอนนี้ตำแหน่งต่างๆยังอยู่ในสำนัก
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การศึกษาของกรมแต่เรื่องงบประมาณเขาไม่ อุดหนุน ที่เรากู้ไป 37 ล้านบาทไม่
กระทบต่องบการเงินการคลัง  การใช้จ่ายหรือการบริหารงบประมาณในแต่ละปี  
12 ล้านบาทที่จ่ายเมื่อปี 2554 ผมขอถามว่างบประมาณที่เราได้รับเมื่อปี 2554 
และปี 2564 งบประมาณปีไหนที่เราได้รับมากกว่ากัน  ปี 2554 น้อยกว่าปี 
2564 เยอะมากครับ  แต่สัดส่วนการจ่ายเงินยัง 12 ล้านบาท  ปี 2564 เราได้
มากกว่าแต่เราจ่ายไม่ถึง 10 ล้านบาท หากสภาเห็นชอบเป็น 15 ล้านบาทในครั้ง
นี้  สนามกีฬาฟุตบอลเด็กเล็กไม่เกิน ป.6 เด็กวิ่งไม่ไหวรอบสนาม 400 เมตร    
ผมเป็นนักเรียนที่จบจากโรงเรียน ก.ส.ส. ทำไมเขาถึงเอาอาคารไปตั้งอยู่หน้า
โรงเรียน สรุป จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเริ่มต้นทำไม่กระทบกับภาระการเงินของ
เทศบาลที่เป็นอยู่ในแต่ละปี  ที่เหลือยังสามารถกู้ได้อีกไม่เกิน 4 ล้านบาท ถ้าปี 
2566 กู้ได้อีก 20 ล้านบาท  ปีนี้ก็ใช้งบประมาณปี 2565 ปี 2566 ก็หมด    
ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาและขอความเห็นชอบผมขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วม
ลงทุนเพ่ือการศึกษาให้กับลูกหลานของเรา หากท่านยกมือให้ภาพที่ออกไปสมาชิก
ทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการเรียนการศึกษา หากไม่ครบทุกคน คนที่ไม่ยกมือ
ก็ให้คำตอบประชาชนด้วยว่าทำไมถึงไม่สนับสนุน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ที่พวกเราบอกว่ารอก่อน สภาวะดีขึ้นค่อยกู้ได้หรือไม่  ผมไม่ได้ขัดข้องแต่ในส่วนที่
พูดถึงท่านนายกเป็นคนพูดว่าปีนี้เราจัดเก็บรายได้ตามประมาณการไม่ได้  เราตั้ง
งบประมาณลดลง 49 ล้านบาทเศษ  พวกผมเป็นห่วงหากเกิดสภาวะแบบนี้ไป
เรื่อยๆเราเก็บภาษีไม่เข้าเป้า ผมเป็นห่วงในจุดนี้   ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ ผมถึงบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นให้รอก่อนได้หรือไม่  แล้วมาทราบว่าตอนนี้กรมส่งเสริมเขาไม่ได้
อุดหนุนเรา  เราไปขอรับงบกับสำนักงบประมาณแต่ก่อนที่ผมเป็นครูก็รู้ว่าเราได้รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมโรงเรียนอาคารเรียนต่างๆที่ได้มาก็ได้รับจากเงิน
อุดหนุน  เมื่อทราบแบบนี้แล้วผมก็เข้าใจการใช้หนี้ลดลงแต่มีใครอยากเป็นหนี้   ที่
ท่านนายกบอกว่าจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเราต้องใช้งบประมาณอย่างจำกัดผมจึง
เป็นห่วงเท่านั้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ผมต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้บอกว่าจะจ่ายเงินกู้เมื่อไหร่ ปี 2565 

งบประมาณจบไปแล้ว  เราไม่ได้ตั้งจ่ายเงินกู้ท่านก็น่าจะรู้เพราะฉะนั้นเรากู้ปีนี้     
ปีหน้าเราถึงจ่าย และปีหน้าก็ต้องไปทำงบประมาณใหม่อีกครั้งหนึ่งและวันที่ 1 
พฤศจิกายนรัฐบาลจะเปิดประเทศแล้ว ฉะนั้น   สถานะการเงินการคลังก็คิดว่า
น่าจะดีกว่าปี 2563 หรือปี 2564 และปี 2565 นั่นคือ เราจะไปทำงบประมาณ
ในปี 2556 ผมขอบคุณในความห่วงใยแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินในปีนี้งบประมาณเราจบ
แล้วเราจะจ่ายหนี้เก่าในปี 2565 และจะจ่ายหนี้ใหม่ในปี 2566 นี่ เป็นการ
เตรียมการจึงรอไม่ได้  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงข้อซักถามแล้ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด  
เห็นควรอนุญาตให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (สำนักการศึกษา) 
จำนวน  14,950,000 บาท  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุญาตจำนวน 12 ท่าน) 12 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง  ไม่อนุญาต      
- ไม่มี -  ลากิจ 1 ท่าน 

 

 (5.2)  เรื่อง  ญัตติจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่ อ ส ร้ า ง ต่ อ เติ ม แ ล ะ
ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ  
 จำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.2)  เรื่องญัตติ
จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ จำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)      
ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตร ี เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติจ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้าง
ต่อเติมและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่ 2 ดงปอ 
จำนวนเงิน 800,000 บาท    (แปดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ  เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
แห่งที่ 2 ดงปอ  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างรั้วและประตู  ต่อ
เติมอาคารศูนย์  สร้างหลังคาคลุมทางเดิน  ปรับปรุงอลูมิเนียมกั้นห้องและอ่ืนๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ณ  บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ  จำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
เหตุผล  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ  เปิด
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค   ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนทั่วไป
ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อาคารและสถานที่ในปัจจุบันคับแคบมาก ไม่สะดวกสำหรับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเดิม  สถานที่
ให้เหมาะสมเพียงพอ  อันเป็นการดำเนินงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ที่มีวิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล” ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนา
ระบบบริการด้านสาธารณสุขและพันธกิจที่  2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี         
จักนำไปสู่ “เมืองอุดมสุข”  ประกอบด้วยเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยว เมืองน่า
ศึกษา เมืองน่าลงทุน และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการด้านสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 
2 ดงปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลำดับที่ 5 และมีงบประมาณเพียง
พอที่จะจ่ายได้  พร้อมนี้ได้เสนอรายละเอียดต่างๆมาเพ่ือมาประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  2. 
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แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ   3. ทะเบียนคุมเงินรับฝากอ่ืนๆ - ระยะสั้น ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2564  4. โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่  2 ดงปอ  5. แบบแปลนเลขที่ 54/2564  แสดง
รายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมและอ่ืนๆ  ดังนั้น  ขอได้โปรดนำเรียนต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่ 2 ดงปอ  
จำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการของสาธารณสุข  ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  ในขณะนี้ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ) มีเงินบำรุงคงเหลือในบัญชี 
จำนวน 1 ,731,336.98 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สามสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ เชิญท่านนพดล แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่  5.2 ญัตติจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่ อ ส ร้ า ง ต่ อ เติ ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ เรื่องนี้ผมสนับสนุน
เต็มที่งบประมาณที่ขอมาเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอให้ขอได้อีก  ผมไม่ได้กังวลใน
เรื่องการจัดเก็บภาษี  ผมดูรายละเอีดยการก่อสร้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างรั้วและประตู  ต่อเติมอาคารศูนย์  สร้าง
หลังคาคลุมทางเดิน  ปรับปรุงอลูมิเนียมกั้นห้องและอ่ืนๆ  ผมกลัวงบประมาณจะ
ไม่เพียงพอแต่ดูในระเบียบแบบแปลนแล้วทางวิศวกรก็ออกแบบมาเป็นอย่างดี  ถ้า
งบประมาณไม่ เพียงพอผมยินดีเพราะเป็นเงินของศูนย์ฯ  ซึ่งมี เงินคงเหลือ 
1,731,336.98 บาทแต่เอามาใช้แค่ 800,000 บาท  ถ้าไม่พอผมไม่ขัดข้องและ
ยินดีสนับสนุน  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมเห็นด้วยกับท่านนพดลเพราะเราไม่ได้กู้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือ
โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลมีความสำคัญทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยมากมาย   
ผมก็ต้องไปโรงพยาบาล ท่านประธานก็เหมือนกัน ในเมื่อเราดูแลเด็กแล้วเราก็ต้อง
ดูแลผู้สูงอายุด้วย เพราะหน้าที่ของเทศบาลต้องดูแลประชาชน ดูแลความเดือดร้อน
แก้ปัญหาต่างๆให้ พ่ีน้องประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข ทำให้บ้ านเมือง
เจริญก้าวหน้า  เราเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเห็นสิ่งใดที่เหมาะสมและ
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ช่วยเหลือประชาชนได้เราก็ควรช่วย  เพราะไม่ใช่สมบัติของเราเป็นของหลวงแต่เรา
มีหน้าที่ทำงาน  มีหน้าที่คิดสร้างสรรค์  ถ้าใครไม่เจ็บไม่ป่วยก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร 
ผมดี ใจและขอสนับสนุนมากที่สุดที่ทางเทศบาลเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับ
สาธารณสุขของพ่ีน้องประชาชนของเรา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสมาชิกท่านอื่นครับ เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  
เมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 ดงปอ เป็นเงินของศูนย์
สาธารณสุขอยู่แล้วแต่ในระเบียบต้องขออนุญาตสภาเพ่ือขออนุมัติใช้เงิน  ผม
เห็นชอบที่จะอนุมัติงบประมาณ 800,000 บาท  เพราะปัจจุบันศูนย์สาธารณสุข
แห่งที่ 2 ดงปอ  มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากโดยเฉพาะวันพุธและวัน
พฤหัสบดี และวันศุกร์รถเข้า - ออกเยอะการรอรับบริการของพ่ีน้องประชาชนก็
ต้องไปนั่งใต้ร่มไม้  ใต้อาคารของศูนย์  ศาลาชุมชนดงปอ  ตามร้านค้า  ส่วนวันอ่ืน
ก็มีเข้ามาประปราย  ผมเห็นด้วยที่จะขยายพ้ืนที่การทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงาน
เทศบาลประจำศูนย์สาธารณสุขแห่งที่ 2 ดงปอ  ซ่ึงเป็นศูนย์เปิดไม่มีรั้วรอบขอบชิด
พ้ืนที่ของโรงเรียนเทศบาล 5 และศูนย์สาธารณสุขอยู่ติดกันพ้ืนที่เปิดเข้าออกได้ใน
ยามวิกาลจะมีวัยรุ่นเข้าไปนั่งม้าหินอ่อนหน้าศูนย์ฯ ดื่มสุรา สูบบุหรี่สกปรกมากมี
ทั้งก้นบุหรี่ ขวดเหล้า กระป๋องเบียร์วางระเกะระกะ  ส่วนมากจะเป็นคนนอกพ้ืนที่
เพราะคนในชุมชนดงปอไม่มีใครกล้าทำแบบนั้น  หากทำก็จะห้ามปรามกันเอง  
ดังนั้น  การทำรั้ว ประตูให้มิดชิดเหมือนโรงเรียนเทศบาล 5 และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ดงปอ  ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาลได้อีกทาง
หนึ่ง  ผมเห็นชอบในญัตตินี้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงข้อซักถามแล้ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด  
เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  แห่ งที่  2  ดงปอ จำนวนเงิน  800,000 บาท  ตามที่ท่ าน
นายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุมัติจำนวน 16 ท่าน) 16 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง  ไมอ่นุมัติ  - ไม่มี -  ลากิจ 1 ท่าน 

 

(5.3)  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 
แห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์ ปี 2564 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.3)  เรื่องญัตติ
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข  แห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์ ปี 2564  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
จัดซื้ อครุภัณ ฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่ งที่  1  ซอยน้ ำทิพย์  ปี  2564           
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ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้  หลักการ  เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 
ซอยน้ำทิพย์  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์  ดัง
รายการต่อไปนี้  1.  เก้าอ้ีสำนักงานแบบล้อหมุนมีที่วางแขน  ราคาตัวละ 3,200 
บาท จำนวน 5 ตัว  เป็นเงิน 16,000 บาท  โครงภายในผลิตจากเหล็กดัด บุด้วย
ฟองน้ำ  หุ้มเก้าอ้ีหนังเทียม  โครงขาแบบ 5 แฉก  2.  โต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต 
จำนวน 1 ตัว ราคา 4,800 บาท  แผ่นท๊อปหนา 25 มม.  ผิวเคลือบ Melamine 
Resin Film  3.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขนาด 18,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 22,600 บาท  4.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 
17,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  
มีหน่วยความจำหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  5.  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 4,300 บาท  6.  เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง  จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 3,900 บาท  พิกัดกำลัง 20 Kg/44 ib.ค่า
ละเอียด 5 g มีแถบวัดส่วนสูง 0-48 cm (19 inch)  ความละเอียด 0.1 mm 
หรือดีกว่า 7.  รถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี  จำนวน 1 คัน  ราคา 54,700 
บาท  ราคาที่ กำหนดรวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น  
123,300 บาท  เหตุผล  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์  เปิด
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  ป้องกันโรค  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่
ประชาชนทั่วไปทั้งในเชิงรับและเชิงรุก  และต้องลงเยี่ยมถึงบ้าน  ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงานเชิงรุกและ
เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 (5)  วรรคสอง  การใช้
จ่ายเงินบำรุงตาม (5)  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  ณ  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มียอดเงินคงเหลือในบัญชี
เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์  จำนวน 3 ,577,225.13 
บาท  (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสามสตางค์)  ดังนั้น  
จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  เชิญครับ  เชิญท่านจำลอง  
ใจไหวครับ 
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นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 
1 ซอยน้ำทิพย์ อยู่ใกล้บ้านผมเองเห็นและรู้ทุกอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และทีม อสม. และผู้มารับบริการซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมเห็นเป็นประจำ  ในญัตตินี้ผม
ขอให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและพ่ีน้องประชาชนผู้มารับบริการเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมาผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ท่านที่ให้ความเสียสละช่วยดูแลพ่ีน้องประชาชนเขต 1 อย่างเต็มที่ขอชื่นชมและ
สนับสนุน  อบอุ่นใจแทนพ่ีน้องประชาชนรู้สึกว่าจะของบประมาณน้อยไปหรือมี
ความต้องการเท่านี้ เพราะยังมี งบประมาณเหลือ  ผมยินดีให้การสนับสนุน  
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  เชิญครับ  เชิญท่านนพดล  
แก้วพูลครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 
1 ซอยน้ำทิพย์ ความจริงแล้วศูนย์แห่งนี้ก่อสร้างมานานพอสมควร  ได้รับคำชื่นชม 
และชมเชยจากพ่ีน้องประชาชน  โรงพยาบาลเราขยายพ้ืนที่จนคับแคบก็เป็น
ธรรมดา  เหมือนอย่างที่หลายท่านได้ยินคำโบราณว่า “มีเงินส่งได้แค่โรงพยาบาล
ลูกหลานก็ส่งได้แค่เชิงตะกอน”  เพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งสำคัญที่สุดเรา
ต้องหาที่พ่ึง  เทศบาลเราเป็นหน่วยบริการที่ให้บริการพ่ีน้องประชาชน  เรามีศูนย์
สาธารณสุขอยู่ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์สาธารณสุข แห่งที่ 1 และ ศูนย์สาธารณสุข แห่งที่ 
2 ผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารถ้าเป็นไปได้ ขอให้จัดตั้งศูนย์
สาธารณสุข แห่งที่ 3 ได้หรือไม่  จะเป็นที่ทุ่งศรีเมือง หน้าชุมชนโรงซ่อม ร.พ.ช.   
ก็ได้  พ่ีน้องประชาชนแถวนี้จะได้ไปใช้บริการได้สะดวก  การให้บริการเราก็ถือว่า
ไม่น้อยหน้า เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน ถ้าเป็นไปได้ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารให้ช่วยพิจารณาบรรจุโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุข แห่งที่ 3 ด้วยจะ
เป็นการดีอย่างยิ่ งและผมมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมอีกสักนิด หนึ่ ง การจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน  ราคา 50,000 บาท ไม่ทราบว่า
ยี่ห้ออะไรครับ เราระบุสเปคและยี่ห้อได้หรือไม่  ถ้าระบุได้ก็จะเป็นการดี ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  เชิญครับ  เชิญท่าน   
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ในญัตตินี้คำว่าซอยน้ำทิพย์ถ้าผมไม่สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เพราะผม
เป็นคนซอยน้ำทิพย์ เป็นเรื่องที่ดีเพราะผมเคยพูดแล้วว่าทุกวันนี้ผู้สูงอายุมีเพ่ิมมาก
ขึ้นและเจ็บป่วยจำนวนมาก ผมก็เคยไปใช้บริการคุณหมอให้บริการดี  พนักงาน
ของเรามีมารยาทน่าชมเชย และอีกอย่างผมขอชมเชยเรื่องงานไม่ได้ชมเชยเรื่อง
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ส่วนตัวผมขอชมเชยท่านนายกเทศมนตรีที่ท่านมีความเฉลียวฉลาด ผมอยากขอ
ท่านสักเรื่องหนึ่ง เทศบาลประหยัดงบไปได้เกือบร้อยล้านบาทเพราะท่าน ถนนหน้า
เทศบาลท่านก็ไปหามาได้ทั้งๆที่เป็นที่ของเทศบาล  ท่านสามารถให้หน่วยงานอ่ืน
มาทำให้ได้ผมขอชื่นชมท่านมาก  ผมขอความกรุณาเรื่องสะพานตอนนี้ขอให้ท่าน
ประธานไปดูตรงกุดยางน้อยฝังบ้านท่านกฤษฎา ขออนุญาตเอ่ยนาม  มีบ้านเรือน
ประชาชนเพ่ิมขึ้นหลายหลังคาเรือน  เขาอยากแยกเป็นชุมชนกุดยางน้อยตรงซอย
น้ำทิพย์ฝั่งซ้าย เพราะมีประชาชนสร้างบ้านเรือนเป็นจำนวนมากเขาอยากได้
สะพานเขาไม่อยากออกไปทางคลองฮีโร่เข้ามาซอยน้ำทิพย์เพราะรถเยอะถ้าเราได้
สะพานข้ามจากฝั่งกุดยางน้อยมาทางศูนย์หน้าดับเพลิงจะเหมาะมาก  ผู้สูงอายุที่
เขาเป็นโรคเบาหวานเขาเดินมาน่าสงสารเขามาก  ถ้าท่านนายกสามารถทำได้ก็คง
จะดีเพราะประชาชนเขาขอมานาน เพราะท่านสามารถของบประมาณกับกรม
โยธาธิการได้ไม่พ่ึงงบของเทศบาล  งบของเทศบาลก็คงจะมีไม่ถึง 10 ล้านบาท 
หากเทศบาลขอความอนุเคราะห์ผมว่ากรมโยธาธิการน่าจะให้การสนับสนุนอย่าง
แน่นอน ผมเห็นใจประชาชนเห็นแก่บ้านเมืองในเมื่อเราเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วมี
หน้าที่ดูแลบ้านเมือง  สิ่งไหนที่ประชาชนอยากได้เขาต้องการเราก็จัดหาให้   ถ้า
เทศบาลทำไม่ได้ก็ขอหน่วยงานอ่ืนเหมือนที่ท่านของบจากกรมโยธาธิการมาทำถนน
หน้าเทศบาลงบประมาณหลายสิบล้านบาท ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ เมื่อไม่มี เชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาตท่านประธานและ
ท่านสมาชิกสภาเกี่ยวกับเรื่องยี่ห้อคงระบุไม่ได้แต่การใส่งบประมาณเข้าไป เราจะ
ซื้อยี่ห้อไหนก็ได้โดยเอาเงินจำนวนนี้เป็นเกณฑ์ในการซื้อเป็นไปตามระเบียบพัสดุ  
ส่วนการสร้างศูนย์สาธารณสุขแห่งที่ 3 อยากให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าศูนย์
สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 4  ศูนย์ เป็นศูนย์ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 2 ศูนย์ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2 ศูนย์ อยู่ที่บริเวณสนามเทนนิส
เก่าซึ่ งเขาก็ได้เงินงบประมาณมาก่อสร้างมากพอสมควรมีวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมากกว่าที่ให้เรา  หากเราจะไป
เปิดอีกเราต้องแจ้งว่าเรามีความจำเป็นแค่ไหนในการเปิดเป็นศูนย์ที่ 5 ไม่ใช่ศูนย์ที่ 
3  เราต้องหาจำนวนประชากร งบประมาณจ้างบุคลากร ส่วนเรื่องค่ายา เงินบำรุง
ทางโรงพยาบาลเขาสนุบสนุนแต่หากเราจะเปิดอีกเขาจะสนับสนุนเราหรือไม่   
ขอให้ทราบว่าเรามีทั้งหมด 4  ศูนย์ นี่คือเรื่องจริง  ส่วนเรื่องสะพานผมเป็นคนคิด
ที่จะทำสะพานนั้นแต่การทำสะพานจะต้องหาคอสะพานซึ่งเป็นที่ดินในการตั้งฝั่ง
สถานีดับเพลิงเรามีพ้ืนดินที่ตั้งหัวสะพานแต่ฝั่งตรงข้ามไปเจอแต่ที่ของเอกชน ต้อง
ไปขอพ้ืนที่ของเขาเพราะเราไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ  หากขอที่ดินได้เปล่าก็
ต้องมีการศึกษาและออกแบบว่าเราจะใช้พ้ืนที่ฝั่งตรงข้ามเพ่ือที่จะหาทางออกไป
ตรงไหน คอสะพานฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีที่ยืนถ้าจำได้ผมเคยตอบคำถามนี้หลายครั้งแต่
ท่านสมาชิกก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิม  ขอให้ท่านไปขอพ้ืนที่ให้เทศบาลด้วย     
ถ้าขอพ้ืนที่เพ่ือที่จะตั้งคอสะพานฝั่งตรงข้ามได้ก็คงพอที่จะหางบประมาณมา
ดำเนินการให้ได้  ขอบคุณครับ  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมไปดูแล้วเจ้าของที่ไม่มีเป็นที่ของหลวง  ผมไปดูแล้วครับ  ถ้าเป็น
ที่ของเอกชนเจ้าของทีเ่ขาก็คงจะดีใจที่เทศบาลทำให้  ท่านนายกพูดผิดครับ  

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตครับ ถ้าอย่างนั้นท่านต้องประสานกับทางผอ.สนธยาว่ามี
พ้ืนที่เพียงพอที่จะตั้งคอสะพานได้หรือไม่   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมจะพาไปดูครับ  ถ้าเป็นที่เอกชนผมก็คงไม่มาพูดร่ำไรใน
สภาแห่งนี้  เขาให้เต็มที่และไม่ได้เกี่ยวกับที่เอกชนด้วยที่จะทำสะพานฝั่งตรงข้าม
ผมรับรอง  ผมจะพาท่านประธานไปดู  ถ้าเป็นที่เอกชนเขายินดีอย่างยิ่งเพราะเขา
อยากให้ทำสะพานอยู่แล้วเพ่ือความสะดวกในการสัญจร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงข้อซักถามแล้ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็น
ควรอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 1 ซอยน้ำทิพย์ ปี 2564 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุมัติจำนวน 16 ท่าน) 
16 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไมอ่นุมัติ  - ไม่มี - ลากิจ  1  ท่าน 

 

 (5.4)  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการสภาการศึกษา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.4)  เรื่องญัตติ
ขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภาการศึกษา  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการสภาการศึกษา  ด้วยกรรมการที่เป็น
ผู้แทนองค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์วิชาชีพ  องค์กรศาสนาและ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ   ในคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบัน  ครบวาระ
ตำแหน่ง 4 ปี  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564  เพ่ือให้การสรรหาและเลือก
กรรมการสภาการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งกฏ
กระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  การ
เลือกกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546  หลักการ  ขอรับความเห็นชอบในการ
เสนอชื่อ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
เพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา  เหตุผล  เนื่องจาก
ได้พิจารณาเห็นว่า  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล  ที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาโดยต่อเนื่อง  เห็นควรเสนอชื่อ
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เข้ารับ
การสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา  โดยตาม
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา



-27- 
 

และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา  ข้อ 6 วรรสอง  สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาให้
เสนอชื่อได้องค์กรละหนึ่งคน  โดยมติที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาต่อไป   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้การส่งแฟ้มประชุมไม่ได้แนบหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ
คัดเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา  ผมจึงให้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอกสารแจกให้
สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกอภิปราย ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ    
เมื่อไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบการสนับสนุนบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการสภาการศึกษา  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ  (สมาชิก
เห็นชอบจำนวน  16 ท่าน) 16  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -   
ลากิจ 1 ท่าน      

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดมี

เรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 
6 เรื่อง อ่ืนๆ  วันนี้ในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชน ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ี
น้องประชาชน 2 - 3 เรื่อง  เรื่องแรก ตรงหัวสะพานซอยน้ำทิพย์ก่อนหน้านี้เป็น
ฤดูฝนที่ผ่านมาทราบว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราได้ไปขุดเป็นร่องเพ่ือหวัง
ระบายน้ำลงลำน้ำปาว แต่ในปีนี้ไม่มีน้ำที่จะไหลและต่อมาฤดูฝนหญ้าขึ้นรกรุงรัง
ทำให้มองไม่เห็นตรงที่เทศบาลไปขุดไว้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง  ผมอยากฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยหาท่อไปใส่หรือฝังกลบเหมือนเดิม
หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน เรื่องที่ 2 ฝาปิดท่อ 
ซึ่งอยู่ข้างบ้านประธานชุมชนวัดเหนือ ตอนนี้รถวิ่งผ่านไปมา รถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนก็ผ่านตรงนั้นเกิดเสียงดังบางครั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่า
เขาตกใจเสียงฝาท่อดังไม่มีใครมาแก้ไขให้เลย ผมขอให้ท่านช่วยเข้าไปแก้ไขให้
ประชาชนด้วย  เรื่องที่ 3 เรื่องฝาท่อระบายน้ำเสียซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่อยู่ถนน
อนรรฆนาคหน้าร้านทำป้ายวงเวียนโรงมวยเก่าใกล้วัดสว่างคงคาไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของใคร ตอนนี้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นออกจากฝาท่อน้ำไหลเข้า
ไปหน้าร้านทำป้ายทำให้เกิดตะไคร้น้ำเวลารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานผ่านตรง
นั้นก็ลื่นล้ม  ตอนนี้เจ้าของร้านเขาเอารถยนต์ไปจอดขวางไว้ไม่ให้ใครผ่านและอีก
อย่างหนึ่งส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นที่น่ารำคาญที่สุด  ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแลด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านชญาดล  ฆารเจริญครับ 
นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  มีพ่อแม่พ่ีน้องได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุม
สายไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่พ่ีน้องประชาชนใน 3 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนที่ 1 
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ชุมชนตลาดเก่าถนนสุจินดาเส้นโรงแรมสุภัคโฮเต็ล ชุมชนที่ 2 ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ำ
ถนนแก่งสำโรงข้างร้านกุญแจทอง ชุมชนที่ 3 ชุมชนหนองไชยวานมุมโค้งกุดน้ำกิน
แถวร้านส้มตำซะพาถาด  ฝากท่านประธานผ่านไปยังสำนัก/กองฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างทั่วถึงด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสุขุม  เบญจมาศครับ 
นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องการทำสนามกีฬาตอนนี้ชุมชน
คุ้มห้วย หลังจากที่ทางเทศบาลไปทำโรงคัดแยกขยะสนามกีฬาตรงนั้นหายไป    
ผมขอโอกาสใช้บริเวณพ้ืนที่หน้าโรงคัดแยกขยะเป็นสนามกีฬาและผมขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไปตีเส้นสนามฟุตซอล  
สนามตะกร้อและสิ่งสำคัญ คือ ไฟส่องสว่าง  ขอให้ท่านช่วยดำเนินการให้ด้วย  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ผมมีเรื่องที่จะฝากท่านประธานในฐานะเราเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลท่านประธานเป็นประมุขฝ่ายสภานิติบัญญัติ  ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วง
ที่พวกเราเข้ารับตำแหน่ง 2 - 3 เดือน โดยประมาณแต่ก่อนสมัยที่ผ่านมาเรามงีาน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเทศบาลพวกผมจะเห็นหนังสือเชิญไปร่วมเป็นเกียรติ  และ
เชิญไปร่วมเปิดงานตลอด แต่ทุกวันนี้ผมไม่ทราบว่าเทศบาลเรามีกิจกรรมหรืองาน
หรือไม่ผมขอถามในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ทั้ง 6 ท่าน ผมเห็นเขาลงใน
Facebook และ LINE กลุ่มชุมชน  มีหนังสือเชิญหรือไม่  ทำไมพวกเราไม่ได้ไป
ร่วมงาน  ผมไม่ทราบว่าทางผู้บริหารท่านอาจจะสั่งแล้วแต่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เราไม่เอาหนังสือไปส่ง  ผมไม่ได้ว่าให้ใครแต่ไม่มีจริงๆหรือว่า สท. เขต 1 ที่พ่ีน้อง
ของผม 6 คนเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม
การใช้งบประมาณ  ทำอย่างนี้ เป็นการปิดหูปิดตาหรือไม่ ท่านประธานได้รับ
หนังสือหรือไม่  ความจริงเรามกีิจกรรมหลายกิจกรรม  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่าน
มาเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผมยังไม่รู้เรื่องเลย ผมอยากไปร่วมงาน 
แต่ก่อนผมก็ไปร่วมงาน  อาจจะมีบ้างที่ผมไม่ได้ไปเรามีเหตุผลและมีธุระ แต่ให้
เกียรติพวกผมด้วย  พวกผมมาในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชนขอฝากท่าน
ประธานด้วย  และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไปแจกห่อข้าวให้กับพ่ีน้องประชาชนในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ผมเห็นลงใน LINE ของชุมชนใน Facebook มีหลายท่านที่
ไป ท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไป แต่พวกผมไม่ได้รับเชิญผมไม่ทราบว่าเงินที่เอาไปซื้อ
ของหรือสิ่งของที่ไปแจกเป็นของเทศบาลหรือไม่  ถ้าเป็นของบริจาคก็เป็นในนาม
เทศบาลแต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรครับ   ในฐานะเราเป็นฝ่ายสภาฝากท่าน
ประธานในฐานะประมุขได้รักษาสิทธิ ในส่วนที่สมาชิกเราควรจะได้รับด้วย  
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขอฝากอีกสักนิดหนึ่ง ข้อแรกผมอยากฝากไปถึงสำนักการศึกษา 
ท่านรองนพสิทธิ์ก็อยู่ตรงนี้  ผมขอชมเชยโรงเรียนเทศบาล 1 ของเราที่มีกิจกรรม
อะไรท่านก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียล เช่น Facebook ประชาชนเห็นก็มี
แต่เรื่องดีๆแต่เรื่องหนึ่งเรามีของดีแต่เราไม่โชว์ท่านประธานรู้หรือไม่ เรามีครู 
ต่างชาตินี่คือจุดขายของเรา ถ้าเราลง Facebook ว่าโรงเรียนเทศบาลยังมีครู
ต่างชาติประชาชนเห็นแล้วเขาจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนไม่ต่างอะไรกับโรงเรียน
เอกชนหรือโรงเรียนระดับนานาชาติ  เรามีของดีก็ต้องโชว์ผมไม่เห็นประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook สักทีประชาชนเขาก็ ไม่รู้ว่าเทศบาลเรามีครูต่างชาติซึ่งเป็น
เอกลักษณ์และสิ่งที่ดีถ้าเราประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียล ผมขออนุญาตเอ่ย
นาม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 เขาก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook บ่อยๆเป็น
สิ่งจูงใจให้ประชาชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนเทศบาลของเราเพ่ือยกระดับ 
เรื่องที่ 2 เรื่องกู้เงิน ผมไม่ว่า  ไม่มีก็ต้องกู้  ผมก็กู้เหมือนกัน รัฐบาลโดยท่านพลเอก
ประยุทธ์ก็กู้  ถ้ากู้มาสร้างประโยชน์  สร้างความเจริญ  ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ
ให้กับบ้านเมือง  ให้แก่พ่ีน้องประชาชนผมยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะ
ผมเข้ามาทำหน้าที่เพ่ือบ้านเมือง เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ถ้ากู้ได้ไม่มีปัญหาก็กู้
ครับ  ส่วนเรื่องความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการไม่ทุจริตคอรัปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่
ไม่อาจรับรู้ได้  ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่มีอยู่ทั่วไป  
และผมขอความกรุณาอย่าเลือกปฏิบัติในการทำกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลกับ
สมาชิกฝ่ายตรงข้าม  สิ่งที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปในเมื่อเราได้เข้ามาทำหน้าที่ในสภา
อันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วเราก็ควรหันหน้าเข้าหากัน  ร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมือง
ของเราให้เจริญก้าวหน้า  ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน
ของเราให้อยู่ดีมีความสุขนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่  ท่านรองนพสิทธิ์มี
อะไรจะชี้แจงหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี  ผมขอเพ่ิมเติมส่วนที่เกี่ยวข้องที่ท่านสมาชิกทั้ง 
2 ท่านฝากมาเมื่อสักครู่ว่าในการจัดงานต่างๆทำไมสมาชิกถึงไม่ทราบ  ไม่เชิญ 
ท่านทั้ง 2 ขอให้ท่านอย่าน้อยใจผมก็ไม่ได้รับเชิญเหมือนกันกับท่าน  ผมได้
สอบถามท่านเลขานุการสภาแล้ว  ท่านเรียนว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลมาร่วมงานหรือกิจกรรมเพราะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
covid-19 ไม่ได้เป็นเฉพาะท่าน  ผมก็ไม่ได้รับเชิญรวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่ทั้งเขต 
2 และเขต 3 ก็ไม่ได้รับเชิญเหมือนกับท่านแต่การจะไปร่วมงานอาจจะเป็นการ
ทราบภายในหนังสือออกอย่างเป็นทางการไม่มี ผมไม่เคยได้รับหนังสือเช่นกัน   
งานพิธีต่างๆก็ไม่เคยได้รับ ขอให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับ  ผมได้
ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และ
คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุม
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สภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมใน
วันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.00  น.  
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ้าง 

 
(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 
 

    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                         รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
         ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564   
รับรองถูกต้อง     

 
 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 

ประธานกรรมการ 
 

 

(ลงชื่อ)                             
(นายณัฐณรงค์  สนศรี) 

กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายลิขิตร  จงสมชัย) 

กรรมการ 
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(ลงชื่อ)                             
(นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 

กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             
(นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 

(ลงชื่อ)   
                     

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 


